

ปิดการเรียนการสอนไปแล้ว 102 โรงเรียน และเชื่อว่าจะทยอยปิดเพิ่มอีก โดยเฉพาะในต่างจังหวัดเท่าที่รายงานเข้ามาส่วนใหญ่แจ้งว่า นักเรียนไปติดมาจากคอนกรีตหรือในสถานที่ที่รวมชุมนุมกันมาก สพร.จึงให้โรงเรียน พยายามหลีกเลี่ยงในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือหากจำเป็นจริงๆ จะต้องมีการรองรับ อย่างไรก็ตาม นายจурินทร์ ลักษณะวิเศษ รมว.ศึกษาธิการ ได้ให้ สพร.กำกับโรงเรียนทุกแห่งให้คัดกรองเด็กที่เข้มงวดยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการทำความสะอาดโรงเรียนและฆ่าเชื้อเป็นประจำในช่วงนี้

สำหรับโรงเรียนในกทม. นายจำเริญ ศรีพิงศ์ศึกษานนท์ ผอ.สำนักงานการศึกษา เปิดเผยว่า หลังจากกทม.สั่งปิดโรงเรียนทั้ง 435 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่าหลังเปิดสอนในสัปดาห์นี้ พบว่ามีเด็กป่วยกว่า 1,000 คน ซึ่งรวมทั้งที่หยุดดูอาการที่บ้าน และที่โรงเรียนคัดกรองและให้ผู้ปกครองนำกลับบ้าน ในจำนวนนี้มีเด็กที่ต้องเฝ้าระวังอาการประมาณ 10 ราย และมีอีก 1 ราย ที่ผลแล็บยืนยันชัดเจนว่าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่าการปิดโรงเรียนของกทม.ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จ ไม่ได้ล้มเหลวอย่างที่หลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์

นายวิฑูรย์ ศรีวิหค อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ แถลงว่า ในการประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 2 ที่กล่าวถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ว่า ไทยเสนอขอเป็นศูนย์กลางการผลิตวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวเร็วที่สุด โดยจะร่วมกับองค์การอนามัยโลก อีกทั้งจะแบ่งปันยารักษาโรคนีระหว่างประเทศในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาอย่างทั่วถึงในราคาถูก โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า จะได้ยาราคาที่ถูกกว่า

น.พ.เรวัต วิศุรเวช อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ค.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้รับการส่งตัวทารกที่คลอดก่อนกำหนดอายุครรภ์ 6 เดือน จากโรงพยาบาลนครธน ซึ่งมารดาเสียชีวิตจากอาการปอดอักเสบ โดยไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตว่า จากไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่หรือไม่ มีอาการออกซิเจนต่ำ คณะแพทย์ของโรงพยาบาลนครธนจึงช่วยเหลือนทารกก่อน ขณะนี้อาการถือว่าหนักมาก เพราะเด็กคลอดก่อนกำหนดใน

ช่วง 6 เดือน ปอดยังทำงานไม่เต็มที่ อีกทั้งเกิดภาวะการขาดออกซิเจนหายใจ จึงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจพิเศษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บ่ายวันเดียวกันญาติของนักร้องสาวชื่อดัง อมิตา ทาทา ยัง นำตัวนักร้องสาวส่งโรงพยาบาลสมิติเวช ก.ศุภุมวิท กรุงเทพฯ เป็นการด่วน หลังมีไข้สูง ตัวร้อน จึงเกรงว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ หลังจากเพิ่งกลับจากออกอัลบั้มใหม่ที่ถูกเก็งเมื่อเดินทางถึงกรุงเทพฯ มีอาการป่วยเจ็บคอ และมีไข้สูง แพทย์จึงสั่งให้เฝ้าระวังพร้อมกับห้ามเยี่ยม โดยให้เข้าพักในห้องปลอดเชื้อ เพื่อรอดูอาการ 24 ชั่วโมง เบื้องต้นแพทย์ระบุว่า ผลการตรวจไม่ปรากฏเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ อาการทุเลาขึ้น โดยวันที่ 22 ก.ค.แพทย์จะแถลงอาการอีกครั้ง หลังจากผลการตรวจวิเคราะห์อย่างเป็นทางการออกมา โดยมีพ.ญ.อรอุมา บรรพมัย แพทย์เจ้าของไข้ เป็นผู้ดูแล

ด้านนายชูชีพ ศ.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีนักศึกษ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ป่วยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีหลายร้อยราย และยังได้รับการยืนยันผลตรวจหาเชื้อที่ระบุว่า มีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่รวม 6 ราย ผู้บริหารจึงสั่งปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. ส่วนการสอบกลางภาคต้องเลื่อนออกไปก่อน

วันเดียวกัน เวลา 14.00 น.นายสมชัย หทยะตันดี ผู้ว่าฯพิจิตร นายประจักษ์ วัฒนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร แถลงหลังมีข่าวว่ามีนักเรียนชั้นป.4 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ และมีชาวบ้านที่ต.โพทะเล อ.โพทะเล เสียชีวิต เมื่อวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมาว่า ไม่เป็นความจริงพิจิตรยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด ซึ่งนักเรียนชั้นป.4 นั้นป่วยจริง ขณะนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่ร.พ.พิจิตร อาการดีขึ้นแล้ว ส่วนคนงานชาวอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ที่เสียชีวิตที่แคมป์เจาะน้ำมัน อ.โพทะเล เสียชีวิตด้วยโรคนี้หู ส่วนผู้ป่วยไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ขณะนี้ มี 73 ราย 34 รายต้องนอนที่โรงพยาบาล

สำหรับเด็กที่ป่วย 9 คน เคยไปทำกิจกรรมที่วัดธรรมกาย จ.ปทุมธานี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทุกคน ตนจึงสั่งปิดโรงเรียนแล้ว 4 แห่งคือ ร.ร.พิจิตรพิทยาคม ร.ร.อนุบาลพิจิตร ร.ร.

เทศบาลบ้านปากทาง และร.ร.เทศบาล 3 (5 ธันวาคมหาราช) มีเด็กนักเรียนรวมกันมากกว่า 6 พันคน และจะเปิดสอนอีกครั้งในวันที่ 27 ก.ค.นี้ นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กนักเรียนที่ป่วยกระจัดกระจายอยู่ในโรงเรียนต่างๆอีก

ด้านนายอรุณพล ตริภักทรอง ผอ.สพท.ขอนแก่น เขต 5 กล่าวว่า จากที่นักเรียนกว่า 200 คน ใน 6 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการวันรวมพลังเด็กดีวิเศษ ที่วัดพระธรรมกาย ปรากฏว่ามีเด็กป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่จำนวนมาก จึงทยอยปิดทั้ง 6 โรงเรียนแล้ว พร้อมกับกำชับให้ติดตามสถานการณอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ไข้หวัดใหญ่ในขอนแก่นไม่มีที่ท่าว่าจะลดลง เฉพาะเขต 5 สั่งปิดโรงเรียนไปแล้วกว่า 20 แห่ง

นายชัยพร หาพุทธา ผอ.ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ กล่าวว่า วันนี้สั่งปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 6 วัน หลังพบนักเรียนป่วย 50 คน เพื่อความสะอาด และพยายามฆ่าเชื้อ ซึ่งก่อนหน้านี้นในช่วงวันหยุดได้สั่งให้คนงานทำความสะอาดไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังเกิดเหตุอีกจนได้ ทั้งนี้เป็นเพราะมีนักเรียนมากถึง 2,100 คน